



มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (ว.พ.ปค.)

Foundation for Research and Development of the Administrative Justice System (FRDA)

เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทร. ๐-๒๑๔๑-๑๐๓๔, ๐๙๘-๑๔๑-๑๒๙๐ โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๙๘๖๐ email : frda.admc@gmail.com , www.frda.or.th

ที่ ว.พ.ปค ๐๔/ว ๑๔๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอลើนการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

เรียน

อ้างถึง หนังสือมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองที่ ว.พ.ปค ๐๔/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

ตามที่มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองมีกำหนดจัดอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี และมีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวแล้วนั้น แม้ว่าจะได้มีการเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมล่วงหน้า แต่เนื่องจากในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการรับสมัครนั้น เป็นเดือนที่มีวันหยุดราชการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้หน่วยงานกำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้านภายหลังเทศกาลสงกรานต์ จึงทำให้มีผู้แสดงความประสงค์ที่จะเข้ารับการอบรมจากหลายหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการในเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรมได้ทันเวลา

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นหลักสูตรที่มีกำหนดจัดเพียงปีละ ๑ ครั้ง เท่านั้น จึงเห็นควรเลื่อนกำหนดการจัดอบรมของหลักสูตรดังกล่าวจากที่กำหนดไว้เดิมในวันที่ ๙ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นกำหนดเวลาใหม่คือ วันที่ ๑-๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สถานที่เดิม คือ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนผู้สนใจมีเวลาเพียงพอในการดำเนินการในเรื่องการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการอบรมและมีโอกาสได้เข้ารับการอบรมอย่างทั่วถึง โดยสำหรับผู้ที่ได้สมัครเข้ารับการอบรมมาแล้ว มูลนิธิวิจัยฯ จะติดต่อกลับไปยังผู้สมัคร เพื่อสอบถามความประสงค์ในการเข้ารับการอบรมตามกำหนดการใหม่ หากผู้สมัครไม่สะดวกเข้ารับการอบรม สามารถขอรับเงินค่าธรรมเนียมการอบรมคืนได้เต็มจำนวน

มูลนิธิวิจัยฯ ขอภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวตามกำหนดการใหม่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพบูลย์ เสียงก้อง)

ประธานมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง